



# อุทาหรณ์ก่อนทำผิด

เพราะรักจึงต้องบอก  
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด

ฉบับที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน กลุ่มวินัย มีอุทาหรณ์จากคดีวินัยที่เกิดขึ้นจริง มาเล่าสู่กันฟังครับ คงเคยได้ยินคำว่า “ชื้อ - ขายบริการทางเพศ” กันใช่ไหมครับ เมื่อพูดถึงคำว่า ผู้ขายบริการทางเพศ ภาพแรกที่เรานึกถึงก็ต้องเป็นกลุ่มผู้หญิงที่คอยให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการในทางกามารมณ์ให้แก่ผู้ชาย ส่วนคำว่าผู้ซื้อบริการทางเพศก็ต้องนึกถึงกลุ่มผู้ชายที่มีความต้องการในทางกามารมณ์และหาผู้หญิงมาสนองความต้องการของตนเองเป็นครั้งคราว แต่เดิมนั้น การชื้อ - ขายบริการทางเพศ มักจะจำกัดอยู่แต่ในสถานที่เฉพาะเจาะจงยังไม่แพร่หลายมากนัก เช่น สถานอาบอบนวด โรงน้ำชา หรือริมทางสาธารณะในเวลากลางคืน จำลองกันว่าหากต้องการซื้อบริการหญิงสูงวัย (มาก) ต้องไปเดินใต้ต้นมะขามย่านสนามหลวง หรือไปสอบถามแม่ค้าส้มตำย่านสถานีรถไฟหัวลำโพง ที่ทาปากแดงๆ หรือสาวๆ ใต้ต้นขนุนแถวคลองหลอด ปากคลองตลาด แต่หากชอบสาววัยรุ่น ต้องไปเดินถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนนรัชดา ซึ่งย่านนี้มีสถานบันเทิงหลายแห่งที่วัยรุ่นนิยมไปเที่ยวกัน ใครต้องการเพศทางเลือก หรือ LGBT ต้องไปถนนสีลม หรือ ถนนพัฒนาพงศ์ และหากชอบชาวต่างชาติ ต้องไปชอยนานา ถนนสุขุมวิท แต่ปัจจุบันการชื้อ - ขายบริการทางเพศ มีได้ถูกจำกัดอยู่แต่ในสถานที่จำกัดอีกต่อไป ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง มีบริการเสริมทางเลือกที่หลากหลาย และไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย

อย่างไรก็ดี การชื้อขายบริการทางเพศยังไม่มีกฎหมายรองรับให้กระทำได้ และการชื้อขายบริการทางเพศเดັกนั้น ก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการชื้อ - ขายบริการทางเพศ ด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม ก็อาจเป็นความผิดวินัยได้ทั้งนั้น เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจะขอนำอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันครับ ...

คุณช. เป็นพนักงานคุมประพฤติชายแท้ ไม่เคยสนใจเพศเดียวกันมาก่อน อยู่กินกับภริยาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านไป ๓ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ คุณช.ได้ดูคลิปผ่าน Facebook ที่มีผู้โพสต์ภาพชายรักชาย คุณช.สนใจ จึงเข้าไปกดติดตาม Page กลุ่มชายรักชาย ดูทุกวัน เกิดติดใจ หมกหมุ่นหลงใหล คลั่งใคล้ จึงได้ติดต่อกับชายอายุประมาณ ๒๐ ปี แล้วนัดหมายไปมีเพศสัมพันธ์กันด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ไม่มีมีการจ่ายเงิน เรียกได้ว่า win-win ทั้งคู่ ภายหลังมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันแล้ว คุณช.ก็ยังคงเฝ้าวนเวียนดูคลิปใน Page ดังกล่าว จนถูกชักชวนให้เข้าไปดูคลิปชาย-ชายมีเพศสัมพันธ์กัน โดยต้องจ่ายเงิน ๕๐๐ บาท

เป็นค่าสมัครเข้ากลุ่มไลน์ เมื่อเข้ากลุ่มไลน์แล้ว คุณช. ก็ได้ดูคลิปการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย-ชายเพิ่มขึ้น ทั้งผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ เด็กชายกับผู้ใหญ่เพศชาย นอกจากนี้ยังมีคลิปชายกับหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน แต่คุณช.ไม่ค่อยสนใจ สิ่งที่คุณช. สนใจอยากทดลอง คือ เด็กผู้ชาย แล้วท้ายสุดก็สมหวัง คุณช.มีโอกาสดลองกับเด็กชาย เนื่องจากผู้ก่อตั้ง Group line เป็นคนกลางติดต่อ “เด็กชาย” ให้กับสมาชิก คุณช.สนใจเด็กผู้ชายหน้าตาสวยกว่าผู้หญิง ตัวเล็ก บอบบาง ผิวขาวเนียนละออ ชื่อ น่องน้ำ อายุ เพียง ๑๒ ปี เท่านั้น จึงได้ติดต่อขอซื้อบริการทางเพศ ในราคาหนึ่งพันบาท คุณช.กับน่องน้ำไปมีความสัมพันธ์กันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง คุณช.จ่ายค่าโรงแรมไปเป็นเงินจำนวนห้าร้อยบาท เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจภายในเวลา ๒ ชั่วโมง เมื่อคุณช.จ่ายเงินให้น่องน้ำแล้ว น่องน้ำก็ขอตัวกลับ ส่วนคุณช.นอนพักค้างคืนในโรงแรมเพื่อให้คุ้มค่ากับราคาห้องพักห้าร้อยบาท จนกระทั่งรุ่งเช้า จึงแต่งตัวเดินทางไปรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามปกติ เวลาผ่านไปไม่ถึงเดือน ระหว่างทำงาน มีเจ้าพนักงานตำรวจสามถึงสี่คนมาขอพบคุณช.พร้อมหมายจับกุมตัวดำเนินคดีอาญาในข้อหาพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุสมควร กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ซึ่งมีใช้ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และบังคับ ชูเชี่ย ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด และสนับสนุนการค้ามนุษย์

นอกจากคุณช. จะถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว การกระทำของคุณช. ยังเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เพราะการกระทำของคุณช. เป็นการทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง สังคมรังเกียจอย่างร้ายแรง และมีเจตนาชั่วอย่างร้ายแรง เมื่อเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คุณช. จึงต้องถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งเป็นโทษขั้นสูงสุดของความผิดวินัยร้ายแรง

*“เพราะรักจึงบอก บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด”* พบกันฉบับหน้านะครับ

---

จัดทำโดย : กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ  
นางสาวปิยพร ภารศิลป์ นิติกรชำนาญการพิเศษ  
นายศักดิ์ชัย บุญทด พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  
นายกฤษฎา กนกกุลชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  
นายเกียรติ เอียดตรง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ